



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: [naleng๑๐๑@hotmail.com](mailto:naleng๑๐๑@hotmail.com)

กิจกรรมการออกรับ บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ฯ : วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินกิจกรรมการออกรับ บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงและ ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง คณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนฯ : วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายชื่อสมาชิกที่จะได้รับทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ , การพิจารณากำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกองทุนฯ , การพิจารณาอนุมัติการถือเงินสดหรือใจในมือของคณะกรรมการฯ ฯลฯ



การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง: วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีข้อพิจารณาการสำคัญ เช่น รายงานงบสถานะกองทุนฯประจำปี และ รายรับรองงบประมาณของกองทุนรายไตรมาส และการรายงานโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฯลฯ



การรับซื้อขยะประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔: วันที่ ๒๐ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน พร้อมมอบเงินเกินบัญชีจากการขายขยะ และอบรมให้ความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกวิธี แก่สมาชิกจำนวน ๓๗๙ คนครัวเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ฯ : วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) และแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาหรือไม่ และรายงานผลการประเมินฯให้ประชาชนและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงทราบต่อไป



---

บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิธินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง